

Money & Banking Magazine

Mar.  
2011

# การเงินธนาคาร

www.moneyandbanking.co.th

## ไลฟ์สไตล์ เศรษฐีใหม่ Nuvo Rich

เข้าซื้อเจ็ต-เรื่อยอชต์



Exclusive Talk  
2 CEO ยักษ์ IT  
IBM&DELL

ร.ก.ส.เปิดขายหุ้น  
ให้ชาวนา

ธุรกิจไทย  
จะเตรียมตัวรับ  
AEC อย่างไร



ISSN 0125 7597  
9 770125 759701  
(MM)  
20 110307 80.-

# ร.ก.ส.ยุคใหม่ เปิดขายหุ้น IPO ให้ชาวนา

**S**นาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยุคใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่มุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร และสนองนโยบายของรัฐจนต้องพึ่งพาเงินที่อุดหนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง มาเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทที่แท้จริง แม้ ธ.ก.ส.จะยึดกลุ่มลูกค้าเกษตรกรเป็นหลัก แต่ธนาคารได้นำความรู้ทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยีเข้าไปเสริมเพื่อให้บริการหรืออาชีพของเกษตรกรไปได้ดี ไม่เพียงลืมตาอ้าปากได้เท่านั้น แต่ยังมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนด้วย รวมไปถึง ธ.ก.ส.ยังได้รุกเข้ามาเจาะใจคนเมือง แม้แต่กรุงเทพมหานครเองตอนนี้ก็รู้จัก ธ.ก.ส.เป็นอย่างดี หันไปใช้บริการเป็นลูกค้ากันมากขึ้นแล้ว โดยเฉพาะงาน Money Expo ที่ **การเงินธนาคาร** จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ธ.ก.ส. ก็จะไปออกบูธ นำเอาบริการทางการเงินยอดฮิต อย่างเช่น สลากออมทรัพย์ มาเปิดให้จองซื้อจนแถวยาวเหยียด นอกจากนี้ ยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ เกรด A ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งออก ของเกษตรกรที่เป็นลูกค้ามาจำหน่าย เป็นที่ถูกใจขาซื้อทุกครั้ง **แหล่งข่าวอินเทลลิเจนส์** จากตลาดนางเลิ้ง รายงานว่า การที่ ธ.ก.ส. สามารถขยายบทบาทของตัวเองได้มากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายของ ธ.ก.ส. แต่ส่วนที่สำคัญอย่างมากคือ ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลมองเห็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาวะ

แวดล้อมที่เปลี่ยนไปจึงมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ทั้ง ธ.ก.ส.และลูกค้าเกษตรกรรอดคอกันรุ่ง และมีแนวโน้มที่จะดวงแขนรุ่งเรืองขึ้นไปอีก เมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นด้วยกับแผนที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยการ **เพิ่มสถานะและความสำคัญของเกษตรกรจากฐานะแค่ผู้ฝากเงิน ลูกหนี้ ขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้น** จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นและความสัมพันธ์จะกระชับแน่นกว่าเดิม โดย ธ.ก.ส.จะมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น จากปัจจุบันที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่รายเดียว ให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาด้วย **แหล่งข่าวอินเทลลิเจนส์** รายงานอีกว่า แนวคิดที่จะให้เกษตรกรเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยนี้ คณะกรรมการธนาคารให้ถือเป็นนโยบายสำคัญของปีนี้ ประกอบกับกฎหมายของ ธ.ก.ส.ที่แก้ไขแล้ว ที่กำหนดให้กระทรวงการคลังถือหุ้นได้ไม่ต่ำกว่า 75% ฉะนั้น หุ้น 25% ที่เหลือนำมากระจายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ธนาคารเตรียมที่จะยื่นขอกระจายหุ้นกับสำนักงาน ก.ล.ต. เร็วๆ นี้ เพื่อที่จะทำ Initial Public Offering ให้ทันภายในไตรมาส 4 ปีนี้ แต่จะไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ธ.ก.ส.มีทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว 47,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หรือ PAR 100 บาท **กระทรวงการคลังถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 99.8%** ยังมีหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระอีก 3,000 ล้านบาท **ซึ่งหุ้นจำนวนนี้ จะมากระจายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

ซึ่งเป็นเกษตรกรชั้นดี ประมาณ 3 ล้านคน แต่ **แหล่งข่าวอินเทลลิเจนส์** ย้ำว่าไม่ใช่เกษตรกรทั้ง 3 ล้านคนจะมีสิทธิจองซื้อหุ้น **ธนาคารจะให้สิทธิกับเกษตรกรที่แท้จริง เกรด A ที่ผ่านการคัดเลือก 1 ล้านคนเท่านั้น และให้ถือได้คนละไม่เกิน 5%** ของทุนจดทะเบียน และซื้อได้เริ่มต้น 1 แสนบาท **แหล่งข่าวอินเทลลิเจนส์** รายงานต่อไปอีกว่า หากเกษตรกรรายใดจองซื้อหุ้นไม่ทันหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของ ธ.ก.ส. ได้อีก **เนื่องจาก ธ.ก.ส.กำลังขอเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10,000 ล้านบาท** แต่จะขายทั้ง 10,000 ล้านบาท ในคราวเดียวหรือไม่นั้น กำลังศึกษาอยู่ ทำให้ขณะนี้ ธนาคารจะมีหุ้นที่จะขายได้รวมแล้วถึง 13,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระบวนการขายหุ้นทั้งหมดต้องผ่านสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องมีการทำ Due Diligence ให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาดูแล **แหล่งข่าวอินเทลลิเจนส์** รายงานอีกว่า ตามแผนการกระจายหุ้น จะทำเป็น 2 เฟสๆ แรก ขายหุ้นเดิม 3,000 ล้านบาท และเมื่อเพิ่มทุนได้ก็จะนำหุ้นใหม่กระจายอีกรอบ แต่ทั้งหมดการทำ Public Offering จะต้องเสร็จในปี 2554 นี้ **แหล่งข่าวอินเทลลิเจนส์** รายงานว่า การที่เกษตรกรเข้ามาเป็นเจ้าของ ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ ธ.ก.ส.ด้วย เพราะเกษตรกรที่เป็นเจ้าของจะช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้ โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ยกหนี้ให้กับเกษตรกรบางส่วนที่เป็นนโยบายรัฐ ■